

รายงาน

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก
สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ความเบื้องต้น

สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการเตรียมการในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม-
คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting) และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ (The 9th General Assembly of the World Scout Parliamentary Union - WSPU)
โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
ครั้งที่ ๙ และคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสถานที่จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสวัสดิการ คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านการต้อนรับและอำนวยความสะดวก
และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านพิธีเปิด-เปิดและงานเลี้ยงรับรอง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเตรียมการ-
ประชุมฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมการทั้งหมดดังกล่าวนี้เป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย อันเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ราชอาณาจักรสวีเดน

การประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้ง
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เช่น สถานที่จัดการประชุม ระยะเวลาที่เหมาะสม จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม หัวข้อหลัก
และหัวข้อรองสำหรับการอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงสุด
และสมประโยชน์ของชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือเรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (Secretariat of World Scout Parliamentary Union - WSPU)
- ๒) สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (Secretariat of Korea Scout Parliamentary Association - KSPA)
- ๓) สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (Secretariat of Korea Scout Association (KSA) and Business Meeting)

๔) คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th World Scout Jamboree (WSJ) Committee)

๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

องค์ประกอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

๑) นายอรรถ ทศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒) พลเอก อีร์เดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓) พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔) นายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชาขากลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การหารือเรื่องการจัดเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่างผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA)

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ใน ๓ ประเด็น คือ

๑) การเตรียมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

คณะผู้แทนไทยได้สอบถามถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน จากนาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการ WSPU และ KSPA ได้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องดังกล่าวจากทางสวีเดนแต่อย่างใด ขณะเดียวกันก็ได้สอบถามกลับยังคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่ามีกำหนดการจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เมื่อใดและคาดว่าจะจัดที่ใด ซึ่งทางคณะผู้แทนฯ เสนอว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจัดในปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๘ หรือต้นปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ซึ่งจะนำเรื่องนี้หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของสถานที่ที่จะใช้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ นั้น คาดว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒) การเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร

คณะผู้แทนฯ ได้แจ้งต่อ นาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการ WSPU และ KSPA ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ คงจะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ค่อนข้างแน่นอน เพียงแต่ยังไม่สามารถระบุกำหนดการวัน เวลา และสถานที่ที่จะใช้จัดการประชุมได้ในขณะนี้ แต่ได้มีการเตรียมการดำเนินการไปแล้วในหลายส่วน อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ การจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการจัดการประชุมฯ และกำลังดำเนินการยกย่องคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ จำนวน ๗ ด้าน ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านการจัดประชุม คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสารัตถะ คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านการต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านพิธีเปิด-เปิดและงานเลี้ยงรับรอง คณะอนุกรรมการเตรียมการด้าน- สารสนเทศ คณะอนุกรรมการเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านรักษา- ความปลอดภัยและรักษาพยาบาล โดยขณะนี้ ได้ตั้งงบประมาณในการจัดการประชุมฯ ไว้ที่ ๑๙,๕๕๗,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยในขณะนี้ นาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการ WSPU และ KSPA รับทราบและได้แจ้งข้อมูลต่อคณะผู้แทนฯ ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (ซึ่งคณะผู้แทนฯ คาดว่าอาจจะใช้เป็น ปีจัดการประชุม WSPU ครั้งที่ ๙ ในช่วงต้นปีด้วยนั้น) ในราวเดือนกรกฎาคม คาดว่าทาง WSPU จะมีการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารด้วยเช่นกัน ที่สหรัฐอเมริกา

๓) การเดินทางของสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) และสำนักงานสมาคม- ลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (KSA) ในการเยือนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแห่งชาติ ในราวกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

นาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการ WSPU และ KSPA แจ้งว่า ทาง WSPU และ KSPA มีกำหนดการเดินทางเยี่ยมชมคารวะและหารือข้อราชการในเรื่องสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กับ ๓ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งมีร่างกำหนดการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับการเยือนประเทศไทย หลังจากนั้น จะได้เดินทางไปยังเมียนมา และกัมพูชา ตามลำดับ ทั้งนี้รายละเอียด การเดินทางเยือนนี้ จะแจ้งให้ทางฝ่ายไทยได้ทราบในราวกลางเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ภายหลังจากได้รับการยืนยัน กำหนดจากนาย Lee Ju Young สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี และรองประธาน WSPU คนที่สอง แล้ว



นางสาว Mi Hyun Kim ผู้จัดการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานนิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังสถานะล่าสุดของการดำเนินการของ WSPU จากผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (KSPA) ณ สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานนิติบัญญัติแห่งชาติ สรุปรายภาพรวมของกำหนดการดำเนินการต่าง ๆ ของ WSPU รวมถึงนำเสนอกำหนดการที่คาดว่าจะจัดการประชุม WSPU ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศไทย ให้นาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการ WSPU และ KSPA และทีมงานได้รับทราบและเข้าใจถึงภาพรวมของกำหนดการต่าง ๆ ร่วมกัน ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุมกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๒. สมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม (KSA and Business Meeting)

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ดร. Hahm Jong Han ประธานสำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม (KSA) โดยมีนาย Hang-Bock Rhee ประธานมูลนิธิลูกเสือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Regional Scout Foundation) และประธานสมาคมผู้นำลูกเสือโลก (Association of Top Achiever Scouts World) ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม ทหารเรือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ณ เมืองเซมังอึม (Saemangeum) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการจัดโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำทะเลยาวที่สุดของโลกเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า และศูนย์ธุรกิจนานาชาติในการติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่ง KSA ได้เลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงการวางแผนในระยะยาว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร. Hahm Jong Han ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนฯ สำหรับการที่ผู้แทนไทยฯ ในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ที่อาเซอร์ไบจาน ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ได้ลงคะแนนเสียงให้เกาหลีซึ่งเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบของที่ระลึกให้ ดร. Hahm Jong Han ประธานสำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม (คนที่สามจากด้านซ้าย) โดยมีนาย Hang-Bock Rhee ประธาน APR Scout Foundation และประธาน ATAS World ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนฯ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุมกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๓. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th World Scout Jamboree (WSJ) Committee)

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกเดินทางจากกรุงโซล ในช่วงเช้า เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง KTX 541 จากสถานี Yongsan ไปยังสถานี Iksan โดยใช้เวลาราว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที เพื่อเดินทางต่อไปยังเขต Buan-Gun เมืองเซม็องอึม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าพบหารือกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕



นาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) (คนขวาสุด) นำคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจากกรุงโซลไปยังเมืองเซม็องอึม เพื่อพบปะหารือกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะผู้แทนฯ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Kim Jong-Gyu นายกเทศมนตรีเมือง Buan-Gun และนาย Oh Seung ประธานสภาเมือง Buan-gun ร่วมด้วยนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (KSA) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งลำดับแรก นาย Kim Jong-Gyu ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อคณะผู้แทนฯ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร-สยามมินทรราชธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต และได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร เช่น การเลือกพื้นที่ในการใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม การประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดประเด็นหัวข้อการประชุม การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระยะยาว รวมไปถึงการวางแผนการรักษาพยาบาล และการรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบของที่ระลึกให้นาย Kim Jong-Gyu นายเทศมนตรีเขตพื้นที่ Buan-Gun และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ หลังการรับฟังสรุปการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ และหารือเรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WSPU ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศไทย ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
หารือข้อราชการกับนาย Kim Jong-Gyu นายเทศมนตรีเขตพื้นที่ Buan-Gun (คนที่ ๓ จากด้านซ้าย)
และนาย Oh Seung ประธานสภาเมือง Buan-gun (คนที่ ๕ จากด้านซ้าย)
ร่วมด้วยนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (คนแรกจากด้านซ้าย)
พร้อมด้วยนาย Yong Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก และสำนักงาน-
เลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (คนที่ ๒ จากด้านขวา) และนางสาว Mi Hyun Kim ผู้จัดการสำนักงาน-
เลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (คนแรกจากด้านขวา)
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี

๔. เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งนายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับทราบถึงการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมดังกล่าวในหลายประเด็น อาทิ

๑) รูปแบบการผสมผสานวัฒนธรรม (mixed culture) ของคนเกาหลีเพื่อบรรลุผลประโยชน์ในการจัดการประชุมต่าง ๆ กล่าวคือ คนเกาหลีมองไกล และมีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตน เช่น วัฒนธรรม K-POP หรือ การมุ่งสอนเยาวชนให้เรียนภาษาเกาหลีมากกว่ามุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษ โดยคนเกาหลีจะฝึกกำลังของตนจากทุกภาคส่วนมารองรับการจัดงานต่างๆ ให้สำเร็จ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้วย ตัวอย่างเช่น การเตรียมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองพย็องซัง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการวางแผนโปรโมทงานในระยะยาว โดยการเตรียมการนำวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเสริมการจัดงานให้สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ คนเกาหลีจะไม่ทำในรูปแบบสัญลักษณ์เท่านั้น แต่มุ่งให้มีผลในทางปฏิบัติที่แผ่ไปในทุกเรื่องด้วย เช่น คนเกาหลีจะผสมผสานวัฒนธรรมบางอย่าง อย่างเช่นการ “ร้องเพลง” ของประเทศเจ้าภาพครั้งต่อไป เพื่อเป็นการ “เอาใจ” ประเทศเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป เป็นต้น

๒) การใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (advance IT) ในการสนับสนุนให้การจัดการประชุมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด คือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงสุด ดังเช่นที่เห็นจากเทคโนโลยี 4จี ที่ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย ขณะนี้ เกาหลีใต้พัฒนาเทคโนโลยี 5จี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อตอบสนองกับการใช้งานของประชาชน ซึ่งสามารถนำความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้มารองรับการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) การมีแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน (right direction) ในการดำเนินงานต่าง ๆ กล่าวคือ เกาหลีใต้จะมุ่งเน้นกิจการเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะแผ่ผลประโยชน์ไว้ในทุกขั้นตอน ซึ่งเมื่อกลับมามองฝ่ายไทย อาจเห็นได้ว่า เรายังไม่คิดไกลถึงการที่จะแผ่ประโยชน์ไว้ในกิจการต่างๆ มากพอ เพราะเราคิดเพียงแค่อยากให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคตเท่านั้น แต่คนเกาหลีจะ “ขายตรง” เลย เช่นนำวง K-POP ชื่อดังมาแสดง ซึ่งเป็นการโฆษณาโดยตรงและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

๔) การเชื่อมโยง (connectivity) และบูรณาการ (integration) บริบทแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ของประเทศ กล่าวคือ เกาหลีใต้เคยเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย ซ้ำยังถูกรุกรานจากภายนอก (ญี่ปุ่น) จึงไม่ยอมให้คนรุ่นหลังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ เกาหลีใต้จึงมุ่งพัฒนาตนเองด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการทุกอย่าง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่เกาหลีใต้รับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น WSPU หรือ World Scout Jamboree

๕) การวางแผนระยะยาว (long-term planning) ในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง (continuity) คือ คนเกาหลีใต้จะรู้ว่าประเทศต้องการอะไร อะไรทำให้ประเทศดูดี อย่างที่กล่าวแล้วว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘ จึงวางแผนสร้างความภาคภูมิใจของชาติไว้แต่บัดนี้ โดยสื่อสารกับประชาชนว่า ปีหน้าประเทศเราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘ ประชาชนทุกคนควรที่จะแสดงตนในฐานะที่เป็นตัวแทน (representative) ของประเทศอย่างไร โดยวิธีการหนึ่ง คือ การนำการแข่งขันกีฬานักกีฬาเกาหลีใต้มีชัยเหนือคู่แข่งมาเผยแพร่ทางโทรทัศน์ซ้ำ ๆ เพื่อสร้างสำนึกความภาคภูมิใจในชาติอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในส่วนอื่น ๆ ในระยะยาวได้ต่อไป

๖) การตระหนักถึงรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (changing society) คือ เรา (คนไทย) มักมองคนอื่นว่าแข็งแกร่งกว่า แต่ทำไมเราไม่เคยมองกลับมาที่ตนเองว่าทำไมเราถึงไม่แข็งแกร่งอย่างเขา ประเด็นนี้คือความท้าทายทางสังคม ตัวอย่างเช่น คนเกาหลีมองว่าเราเองเป็นชาติที่มีความสุข เราไม่เคยถูกกลืนชาติด้วยสงคราม ในบริบทของไทยนั้น รัชกาลที่ ๕ ทรงมีวิเทโศบายที่จะไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้น แต่คนชาติเกาหลีกลับถูกสงครามกลืนชาติ อ่อนแอ และไม่เติบโต แต่กลับสามารถเผชิญความท้าทายทางสังคมเช่นนั้นมาได้ด้วยการสร้างสำนึกความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนในชาติได้

๗) การป้องกันตนเอง (self-defense) กล่าวคือ เราสามารถทำให้ไทยเชื่อมโยงได้กับทุกประเทศ เราได้เปรียบเพราะข้อดี คือ เราไม่มีศัตรู แต่ข้อเสีย คือ เราขัดกันเอง โดยในเวทีระหว่างประเทศ ไทยเราได้เปรียบเพราะเราไม่มีศัตรู ผิดกับคนเกาหลีที่ต้องป้องกันตนเองจากการรุกรานของญี่ปุ่นในอดีต ที่ทั้งมุ่งจะ “ยึดครอง” และ “แก้แค้น” คนชาติเกาหลี ทำให้เกาหลีประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคมูลฐาน รวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากที่เสียหายจนมีอาจจะทำการเพาะปลูกได้ในบริบทนี้ ทำให้การป้องกันตนเองนั้นมีความสำคัญยิ่ง

คณะผู้แทนฯ กล่าวว่าประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านเอกอัครราชทูต เสนอมาทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ทั้งในส่วนของ การเตรียมการต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำ ประเด็นอภิปรายด้วย

โดยในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนฯ แจ้งว่าเรียนเชิญนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมเป็นเกียรติ และร่วมบรรยายลักษณะ guest speaker หรือ panelist หัวข้อใด หัวข้อหนึ่งซึ่งจะได้มีการกำหนดต่อไปภายใต้หัวข้อหลัก (theme) การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ด้วย



นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (คนแรกจากด้านซ้าย) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการเตรียมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙



นายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เลี้ยงต้อนรับ
คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบของที่ระลึกให้นายศรีณย์ เจริญสุวรรณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

งานภารกิจสำรวจพื้นที่การจัดการงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th WSJ Site)

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสถานติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) เดินทางศึกษาดูงาน ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ได้พบกับคณะกรรมการผู้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ และผู้รับผิดชอบเขต Buan-Gun โดยคณะผู้แทนสถานติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ พบว่ามีการพัฒนาพื้นที่ในการจัดงานไปกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ทั้งหมด และมีการเตรียมการจัดสรรและแผนงานในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน





คณะผู้แทนสถานติปัญญาติแห่งชาติ
ลงสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม้งอิม สาธารณรัฐเกาหลี





พื้นที่ที่จะใช้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓
มีการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนไปแล้วกว่าร้อยละ ๒๕





คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ สํารวจพื้นที่สันทนาการ (outdoor activity) ที่จะใช้จัดกิจกรรมทางนํ้าสำหรับเยาวชนลูกเสือ ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม็งอิม สาธารณรัฐเกาหลี

งานพิธีการเยี่ยมชมคารวะ

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมคารวะ และหารือข้อราชการทั่วไปที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ กับนาย Lee Chan Yeol สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี และรองประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลี โดยมีนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (KSA) ร่วมให้การต้อนรับด้วย



นาย Lee Chan Yeol (คนกลาง) รองประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลี โดยมีนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (KSA) ร่วมให้การต้อนรับ



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
มอบของที่ระลึกให้ นาย Lee Chan Yeol รองประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA)
ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลี
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายภาคภูมิ มิ่งมิตร
เลขานุการคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐